

CUỘC THI “TÌM HIỂU PHÁP LUẬT...”

(Tiếp theo trang 1)

cách ứng xử khi tham gia giao thông, góp phần giảm thiểu tình trạng vi phạm pháp luật về an toàn giao thông, giảm thiểu tai nạn giao thông, hình thành văn hóa ứng xử khi tham gia giao thông.

Nhân dịp này, Ban tổ chức cuộc thi tổ chức triển lãm tranh về chủ đề “Thiếu nhi với an toàn giao thông”.

Kết thúc cuộc thi, Ban Chỉ đạo, Ban tổ chức cuộc thi đã trao cờ, giấy chứng nhận, phần thưởng cho đội: THPT Bắc Duyên Hà đạt giải nhất; THPT

Phạm Quang Thắm đạt giải nhì; THPT Tây Thụy Anh đạt giải ba; các đội: THPT Chu Văn An, THPT Nguyễn Đức Cảnh, THPT Đông Quan, Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện Tiên Hải, Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện Quỳnh Phụ đạt giải khuyến khích.

Ban tổ chức cũng trao giải cho đội tuyển có phần thi khởi động ấn tượng, trao giải cuộc thi vẽ tranh chủ đề “Thiếu nhi với an toàn giao thông”.

Ảnh 1: Phần thi rung chuông vàng. Ảnh 2: Phần thi chào hỏi của Trường THPT Nguyễn Đức Cảnh. Ảnh 3: Phần thi chào hỏi của Trường THPT Tây Thụy Anh. Ảnh 4: Phần thi chào hỏi của Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện Quỳnh Phụ.



Tăng cường đấu tranh với các loại tội phạm trong tình hình mới

Những năm gần đây, do tác động mặt trái của nền kinh tế thị trường đã kéo theo nhiều yếu tố phức tạp, ảnh hưởng không nhỏ đến an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Các thế lực thù địch tìm mọi cách chống phá Đảng, Nhà nước; tội phạm hình sự, ma túy có xu hướng trẻ hóa, hoạt động ổ nhóm, lưu động, liên tuyến, liên tỉnh; tội phạm về môi trường xảy ra ở nhiều địa bàn, lĩnh vực; tệ nạn có bệ đỡ hoạt động trên mạng internet rất tinh vi và khó đấu tranh...



Nguyễn Văn Túc bị đưa ra xét xử về tội “Hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân”.

Đại tá Phạm Đình Tâm, Phó Giám đốc Công an tỉnh cho biết: Thực hiện Chỉ thị số 48 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới, những năm qua, cấp ủy, chính quyền các địa phương luôn xác định công tác phòng, chống tội phạm là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên, liên tục. Công tác phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm đã được thực hiện quyết liệt, góp phần bảo đảm an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội. 5 năm qua, lực lượng công an đã điều tra, khám phá 5.613 vụ án xâm phạm về trật tự xã hội; 374 vụ, 413 đối tượng phạm tội về

kinh tế, chức vụ; 2.235 vụ, 2.862 đối tượng phạm tội ma túy; bắt, vận động gần 800 đối tượng truy nã, tỷ lệ phá án năm sau cao hơn năm trước. Công tác điều tra, truy tố, xét xử các vụ án đều bảo đảm các yêu cầu về chính trị, pháp luật và nghiệp vụ, việc bắt, giam giữ đúng người, đúng tội.

Qua công tác đấu tranh đã nổi lên nhiều vụ án xâm phạm an ninh quốc gia có tính chất phức tạp; xuất hiện nhiều thủ đoạn, phương thức hoạt động mới của tội phạm hình sự, ma túy. Điển hình là: Cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh đã ra quyết định bắt giữ Nguyễn Văn Túc, sinh

“ngon cơm” để tập hợp, phát triển lực lượng từ những đối tượng khiếu kiện cố chấp, có tu tưởng hành vi lừa đảo chiếm đoạt 54 triệu đồng của chị Lê Thị Ngân, trú tại xã Vũ Vinh, huyện Vũ Thư.

Thiếu tá Nguyễn Tiến Tới, Phó Trưởng phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Công an tỉnh cho biết: Qua công tác đấu tranh cho thấy, song song với tội phạm truyền thống đã nổi lên nhiều băng nhóm hoạt động theo các phương thức hoàn toàn mới như tội phạm sử dụng công nghệ cao, lợi dụng mạng internet để hoạt động phạm tội. Tháng 5/2018, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Công an tỉnh đã bắt Bùi Quang Luật, sinh năm 1998, trú tại xã Triệu Thuận, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Với thủ đoạn vào trang facebook cộng đồng người Việt Nam lao động, học tập ở nước ngoài dò tìm ngẫu nhiên các mặt khẩu và thực hiện hành vi chiếm đoạt quyền sử dụng các nick facebook để lừa đảo. Bằng phương thức trên, Luật đã chiếm đoạt được nick facebook “Đức Tiến” hiện đang làm việc ở Nhật Bản. Sau đó, Luật đóng vai “Đức Tiến” nhận tin với nick facebook “Nguyễn Văn Linh” nhờ mở một tài khoản ngân hàng, đăng ký dịch vụ internet banking (dịch vụ điều khiển các hoạt động giao dịch của tài khoản ngân hàng thông qua số điện thoại) mục đích để chuyển tiền về cho gia đình ở

Việt Nam. Có được tài khoản mang tên Nguyễn Văn Linh, Luật tiếp tục dò tìm và thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt 54 triệu đồng của chị Lê Thị Ngân, trú tại xã Vũ Vinh, huyện Vũ Thư.

Đại tá Phạm Đình Tâm, Phó Giám đốc Công an tỉnh cho biết thêm: Theo nhận định của các cơ quan chức năng thì tình hình tội phạm vẫn còn diễn biến phức tạp. Trong đó, các thế lực thù địch, phần tử xấu tiếp tục thực hiện các hoạt động chống phá Đảng, Nhà nước, tội phạm sử dụng công nghệ cao sẽ gia tăng, tội phạm hình sự, ma túy có xu hướng trẻ hóa, nguy hiểm và mạnh dạn hơn gây ảnh hưởng trực tiếp đến tính mạng, sức khỏe, đời sống nhân dân, tội phạm môi trường hoạt động tinh vi có nguy cơ cao hủy hoại môi trường sống... Do đó, các cấp, các ngành cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức của nhân dân trong đấu tranh, phòng, chống tội phạm, qua đó xây dựng vững chắc thế trận an ninh nhân dân ngay tại cơ sở. Cùng với làm tốt công tác quản lý nhà nước về an ninh trật tự, ngành Công an phối hợp với các cấp, các ngành tăng cường các đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, đánh đúng, đánh trúng các băng ô nhóm tội phạm; nhanh chóng điều tra, làm rõ các vụ án nghiêm trọng, những vụ việc gây bức xúc trong dư luận.

NGUYỄN TÙNG

THÁI THỊNH

Chống tái lấn chiếm lòng đường



Ô tô dừng đỗ trái phép dưới lòng đường quốc lộ 37B (đoạn ngã ba nối giữa quốc lộ 37B và 39B cũ) thuộc địa bàn xã Thái Thịnh để bán hàng.

Trong ngày ra quân giải tỏa hàng lang an toàn giao thông trên địa bàn huyện Thái Thụy đầu tháng 4, lực lượng chức năng huyện đã bắt giữ và xử lý nhiều phương tiện ô tô ngang nhiên bày bán hàng hóa ngay dưới lòng đường quốc lộ 37B (đoạn ngã ba nối giữa quốc lộ 37B và 39B cũ) thuộc địa bàn xã Thái Thịnh.

Quốc lộ 37B là một trong những tuyến giao thông quan trọng hàng ngày có tính lượng người và phương tiện đi lại đông đúc, nhất là tại khu vực ngã ba nối giữa quốc lộ 37B và 39B cũ thuộc địa bàn xã Thái Thịnh. Hiện nay, tại khu vực ngã ba này có một khoảng lòng đường rộng trên mặt đường có các vạch sơn màu trắng kẻ chéo để phân

luồng, phân tuyến giao thông. Theo các quy định của pháp luật về bảo đảm an toàn giao thông đường bộ, các phương tiện khi đi chuyên qua đây thì không được đè vào vạch sơn kẻ chéo này. Tuy nhiên, lợi dụng khoảng lòng đường rộng có các vạch sơn kẻ chéo này, nhiều chủ phương tiện ô tô đã ngang nhiên dừng đỗ trái phép để bày bán hàng hóa.

Ông Hà Văn Lệ, thôn Đông Thịnh sinh sống gần khu vực ngã ba nối giữa quốc lộ 37B và 39B cũ cho biết: Tình trạng này đã diễn ra từ lâu nay, nhất là vào các ngày diễn ra phiên chợ Cống được địa phương tổ chức vào các ngày: 4, 8, 14, 18, 24, 28 trong tháng. Hiện nay, do chợ Cống có khá đông hộ kinh doanh, buôn bán nên chợ chật chội vì thế mà nhiều chủ phương tiện ô tô đã bất chấp nguy hiểm ngang nhiên dừng đỗ trái phép ở khu vực ngã ba này để bán hoa quả, cây cối, đồ dùng gia đình. Điều này khiến tình trạng giao thông tại khu vực này hỗn loạn hơn, gây cản trở và nguy hiểm cho người và phương tiện giao thông khi di chuyển qua đây. Đặc biệt, tại khu vực ngã ba này đã xảy ra rất nhiều vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng. Để bảo đảm an toàn giao thông, người dân chúng tôi đề nghị lực lượng chức năng xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Trên địa bàn xã Thái Thịnh hiện có gần 2km đường quốc lộ 37B và hơn 1km đường quốc lộ 39B cũ chạy qua. Tại hai tuyến đường này hiện có hàng trăm hộ kinh doanh, buôn bán. Hiện nay, một số hộ kinh doanh trên địa bàn xã còn lấn chiếm vỉa hè đường quốc lộ 37B và 39B cũ để lắp biển quảng cáo và bày bán hàng hóa. Theo ông Bùi Văn Phú, Chủ tịch UBND huyện chỉ đạo, xã đã huy động lực lượng phối hợp với các lực

lượng chức năng của huyện tiến hành xử lý nhiều chủ phương tiện ô tô lấn chiếm lòng đường quốc lộ 37B (đoạn ngã ba nối giữa quốc lộ 37B và 39B cũ) để bày bán hàng hóa. Ngay sau đó vài ngày, đến nay 5/4, UBND xã tổ chức ra quân giải tỏa hàng lang an toàn giao thông trên địa bàn, trong đó đã tháo dỡ và thu giữ nhiều biển quảng cáo của người dân lắp đặt trên vỉa hè. Để tránh tái diễn việc lấn chiếm vỉa hè, lòng đường, nhất là việc bày bán hàng hóa tại lòng đường quốc lộ 37B (đoạn ngã ba nối giữa quốc lộ 37B và 39B cũ), UBND xã đã chỉ đạo lực lượng cảnh an xã tăng cường tuần tra, kiểm soát phát hiện và xử lý kịp thời các trường hợp vi phạm, nhất là vào các ngày diễn ra phiên chợ Cống. Qua kiểm tra, từ hôm các lực lượng ra quân xử lý đến nay, không có phương tiện ô tô nào dừng đỗ ở khu vực này để bày bán hàng.

TRẦN TUẤN

PHÁT ĐỘNG THÁNG CÔNG NHÂN...

(Tiếp theo trang 1)

quyền lợi của đoàn viên, công nhân lao động; tổ chức các hoạt động chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho công nhân lao động...

Tại lễ phát động, các đồng chí lãnh đạo tỉnh, đại diện Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh và các sở, ban, ngành đã trao kính phí hỗ trợ xây dựng 42 nhà mái ấm công đoàn, mỗi nhà 30 triệu đồng và trao 100 suất quà, mỗi suất 450.000 đồng cho đoàn viên là công nhân lao động hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ thuộc các doanh nghiệp trên địa bàn huyện Kiến Xương.

GIẢI BÓNG ĐÁ...

(Tiếp theo trang 1)

* Tại quảng trường Long Hưng (Hưng Hà) vừa diễn ra lễ khai mạc giải cầu lông cúp Long Hưng lần thứ IV, năm 2019. Các đồng chí: Đỗ Xuân Thành, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy; Nguyễn Hồng Chuyên, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Đỗ Đình An, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố tới dự.

Giải cầu lông cúp Long Hưng lần thứ IV được tổ chức hàng năm nhằm tạo sân chơi giao lưu, học hỏi và nâng cao kỹ thuật cho thành viên các câu lạc bộ trên địa bàn huyện; đánh giá chất lượng của các câu lạc bộ đồng thời thúc đẩy phong trào luyện tập thể dục, thể thao trong cán bộ, nhân dân huyện. Tham dự giải năm nay có hơn 200 vận động viên đến từ 13 câu lạc bộ trong huyện. Các vận động viên thi đấu theo 5 nội dung: dưới 30 tuổi, từ 31 - 40 tuổi, từ 41 - 50 tuổi, từ 51 tuổi trở lên và đôi nam nữ. Sau khi kết thúc trận chung kết, ban tổ chức trao cúp cho đội vô địch, trao giải toàn đoàn cho các đội nhất, nhì, ba và huy chương cho các cá nhân đạt giải.

Lần đầu tiên Việt Nam làm đường từ rác thải nhựa

(chinphu.vn) Thành phố Hải Phòng sắp xây dựng con đường làm từ nhựa tái chế tại Tổ hợp công nghiệp DEEP C. Công trình do Công ty Dow Việt Nam hợp tác với DEEP C Hải Phòng thực hiện.

Đây là dự án đầu tiên được triển khai tại Việt Nam với mục đích tái chế bao bì nhựa dẻo đã qua sử dụng, bị vứt bừa bãi hoặc chôn lấp, thành nguyên vật liệu xây dựng đường giao thông chắc chắn, bền vững hơn. Đồng thời, đây cũng là hướng phát triển thị trường đầu tư cho rác thải nhựa. Đoàn đường giao thông thử nghiệm đầu tiên dài 1km, dự kiến được hoàn thành vào tháng 9/2019, sẽ chuyển hóa gần 4 tấn bao bì nhựa dẻo (tương đương với khoảng 1 triệu bao bì nhựa) được khách hàng của Dow tái chế cho khu vực lân cận cung cấp.

Sau khi hoàn thành, con đường mới này sẽ được Đại học Hàng hải Việt Nam đánh giá kết quả thử nghiệm trước khi mở rộng dự án trên phạm vi toàn Tổ hợp công nghiệp DEEP C.

Rác thải nhựa được sử dụng trong dự án này chủ yếu là bao bì nhựa dẻo đã qua sử dụng như màng nhựa polyethylene. Sau khi làm sạch, sấy khô và nghiền nhỏ, nhựa được trộn với nhựa đường ở nhiệt độ khoảng 150 - 180°C. Ở nhiệt độ này, nhựa bị nóng chảy hoàn toàn, hòa với nhựa đường, giúp nâng cao độ bền cho con đường. Đường giao thông được làm từ nhựa tái chế còn có khả năng giảm khí thải nhà kính bằng cách thay thế một phần chất nhựa bitum cần có trong nhựa đường.

Trước đó, Công ty Dow đã xây dựng hơn 90km đường giao thông từ rác thải nhựa tại Ấn Độ, Indonesia, Thái Lan và Mỹ. Đây là nền tảng để Dow triển khai áp dụng dự án này tại Việt Nam. Phó Tổng Giám đốc thứ nhất của DEEP C Hải Phòng I và III thuộc Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Đình Vũ, ông Đỗ Quang Hưng chia sẻ, một trong những mục tiêu chính của sáng kiến khu công nghiệp sinh thái là thúc đẩy sự cộng sinh công nghiệp nhằm giảm thiểu chất thải công nghiệp.

DEEP C là đơn vị tiên phong trong việc xây dựng và chuyển hóa các khu công nghiệp truyền thống thành các khu công nghiệp sinh thái.

Sự hợp tác liên kết này thể hiện cam kết của các tổ chức trong việc thúc đẩy nền kinh tế tuần hoàn cũng như giảm thiểu lượng rác thải ra môi trường. Nền kinh tế tuần hoàn được biết đến là một giải pháp cho sự thịnh vượng lâu dài, bền vững và thân thiện với môi trường.

Dự án xây dựng đường làm từ nhựa tái chế sẽ thu hút chính quyền địa phương, các đơn vị thu gom rác thải. Theo đó, chuỗi giá trị ngành nhựa cũng như giải quyết các vấn đề liên quan đến rác thải biển và rác thải nhựa tại Việt Nam cũng như tại Hải Phòng, đồng thời phát triển thị trường đầu tư tốt hơn cho rác thải nhựa.

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG

Nhằm phục vụ yêu cầu hoạt động kinh doanh, Vietcombank Thái Bình tuyển dụng cán bộ với các thông tin chi tiết như sau:

- Chỉ tiêu tuyển dụng:**
 - Tuyển dụng cán bộ có kinh nghiệm: 01 cán bộ khách hàng;
 - Yêu cầu tối thiểu 03 năm kinh nghiệm công tác trong các tổ chức tín dụng, trong đó, tối thiểu có 02 năm kinh nghiệm về công tác tín dụng.
 - Tuyển dụng cán bộ chưa có kinh nghiệm: 01 cán bộ kế toán/GDV;
 - Là tuyển dụng những cán bộ mà trong yêu cầu tuyển dụng không yêu cầu có kinh nghiệm.
 - Đối tượng tuyển dụng: Sinh viên mới ra trường hoặc ứng viên có kinh nghiệm nhưng không đáp ứng yêu cầu tại mục (i).
- Mô tả công việc và tiêu chuẩn tuyển dụng:**

Ứng viên tham khảo và lựa chọn vị trí mong muốn tại trang tuyển dụng của Vietcombank (<https://www.vietcombank.com.vn/Careers/News.aspx&https://tuyendung.vietcombank.com.vn/>) để thực hiện đăng ký tài khoản, tạo và nộp hồ sơ trực tuyến.
- Thời gian, hình thức nhận hồ sơ:**
 - Nhận hồ sơ tuyển dụng cán bộ có kinh nghiệm: Nhận hồ sơ tuyển dụng liên tục từ ngày 15/04/2019 đến khi đủ chỉ tiêu.
 - Nhận hồ sơ tuyển dụng cán bộ chưa có kinh nghiệm: Từ ngày 15/04/2019 đến 24h00 ngày 01/05/2019
 - Hình thức nhận hồ sơ: Trực tuyến.
 - Ứng viên truy cập địa chỉ: <https://www.vietcombank.com.vn/Careers/News.aspx> (Trang web Vietcombank ---> mục Tuyển dụng) để xem thông tin chi tiết và lựa chọn vị trí.
 - Thực hiện nộp hồ sơ trực tuyến tại địa chỉ: <https://tuyendung.vietcombank.com.vn/>
 - Thời gian thi dự kiến: Tháng 05/2019;
 - Thí sinh hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính chính xác và trung thực của hồ sơ. Trường hợp Vietcombank phát hiện hồ sơ đăng ký của thí sinh không chính xác, trung thực, kết quả của thí sinh sẽ bị hủy bỏ.

Số điện thoại liên hệ hỗ trợ tại Vietcombank 0941924346/ 0941924347.

NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM - CHI NHÁNH THÁI BÌNH
TRẦN TRỌNG THỌNG BÁO